



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 หน้า 1 ต่อ 11

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



กระแสสุขภาพ :
'หมอจิวรุ่น 1'

▶11



กระแสสุขภาพ

'หมอจิวรุ่น 1'

สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ชลประทาน (ศูนย์การแพทย์ปัญญาทันตภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) จัดโครงการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยหมอจิว จ.สระแก้ว อบรมการดูแลสุขภาพให้ผู้สูงอายุและฟื้นฟูความรู้ด้านดูแลสุขภาพอนามัยให้หมอจิวรุ่นที่ 1 ซึ่งผ่านการอบรมมาแล้ว 1 ปี



พญ.ภัทร์ ลิทธิกรียกุล หน.สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว นำทีมนักศึกษาลงพื้นที่ให้บริการชุมชนให้ความรู้ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขในผู้สูงอายุ, โรคเรื้อรัง, กิจกรรมฐานความรู้

ผู้เข้าอบรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 90 คน, นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมฯ 60 คน จาก ต.บ้านท่าช้าง อ.วัฒนานคร, ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ, ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพโรคพื้นฐานที่คนไทยส่วนใหญ่มักเป็นในวัยสูงอายุที่สำคัญเพื่อปลูกฝังให้เขาชวนเกิดแรงบันดาลใจอยากเป็นหมอช่วยดูแลสุขภาพคนในครอบครัว-เพื่อนบ้านซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมแบบครอบครัว

เด็กๆ จะสนุกกับการเป็นหมอจิว ผลพลอยได้คนในครอบครัว-คนในหมู่บ้านจะมีปฏิสัมพันธ์พบปะพูดคุยกันมากขึ้น ทำให้ผู้สูงอายุคลายเหงามีสุขภาพจิตดี มีแรงกระตุ้นช่วยส่งเสริมให้ดูแลซึ่งกันและกัน

ชญ.ศุจินธรา วงศ์บุตรดา นักเรียน รร.บ้านหนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือ หมอจิวรุ่นที่ 1 เผยว่า **หนึ่งปีที่ผ่านมา ที่ได้เป็น อสม.จิว ได้ทำหน้าที่ต่างๆ ในการดูแลผู้สูงอายุ ญาติผู้ใหญ่ รู้สึกประทับใจ**

ทุกท่านร่วมมืออย่างดีมีการตรวจสุขภาพและเขียนรายงานทุกเดือน ผู้สูงอายุที่ดูแลส่วนมากเป็นคนในครอบครัวและคนบ้านใกล้เคียงเพราะเข้าถึงง่ายรู้จักกิจวัตรประจำวันแต่ละคน

ได้นำความรู้จากการอบรม อสม.จิวไปบอกเล่าพ่อแม่ ญาติ ทำให้ได้ประสบการณ์จริงในการนำความรู้ไปใช้ ขอขอบคุณคุณหมอทุกท่านที่สละเวลาทำให้ความรู้แก่เด็กๆ อย่างพวกเรา ดิฉันจะทำหน้าที่หมอจิวให้ดีที่สุด"

